

งานวิจัยเรื่อง	การศึกษาวิเคราะห์นิสัยของผู้เรียน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย HABITSCAN
ผู้วิจัย	นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
หน่วยงาน	โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ภาคเรียนที่	2
ปีการศึกษา	2563

## บทคัดย่อ

จากการศึกษาวิเคราะห์นิสัยของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย HABITSCAN โดยเน้นการค้นหา มิติด้านนิสัย (Habits) เป็นหลัก โดยศึกษาวิเคราะห์นิสัยของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จำนวน 36 คน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ผลทดสอบวิเคราะห์นิสัย HABITSCAN เป็นรายบุคคล จำแนกเป็น 6 สี คือ สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีม่วง สีน้ำเงิน และสีเขียว เมื่อทำการวิเคราะห์กราฟนิสัยของคน 6 สี พบว่าสีเหลืองเป็นผู้เสียสละ มีนิสัยที่ดี คือ โอบอ้อมอารี เอาใจใส่ ชอบดูแลผู้อื่น ใจกว้าง เสียสละ รักการบริการ ให้ความร่วมมือที่ดี แต่มีนิสัยที่ควรปรับปรุงคือ ตามใจผู้อื่นจนแบกรับภาระเกินตัว ขี้น้อยใจ, สีเขียวเป็นผู้รักสงบ มีนิสัยที่ดี คือ จริงใจ มีเมตตา ชอบช่วยเหลือ อุดหนุน รักสงบ ถ่อมตน รับฟัง ประนีประนอม จงรักภักดี แต่มีนิสัยที่ควรปรับปรุง คือ อ่อนไหวง่าย แปรปรวน ตื้อเจียบ ขาดความมั่นใจ, สีน้ำเงินเป็นผู้ซื่อสัตย์ มีนิสัยที่ดี คือ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา รับผิดชอบ มีสมาธิ เสมอต้นเสมอปลาย รู้กาลเทศะ แต่มีนิสัยที่ควรปรับปรุง คือ หงุดหงิดง่าย ตัดสินผู้อื่น ขาดความยืดหยุ่น คาดหวังสูง ช่างตำหนิ จู้จู้จุกจิก, สีแดงเป็นผู้กล้าหาญ มีนิสัยที่ดี คือ จริงจัง ชัดเจน ทุ่มเท ปกป้องผู้อื่น รักความก้าวหน้า มีเหตุผล กล้าเสี่ยง แต่มีนิสัยที่ควรปรับปรุง คือ ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ใจร้อนไม่รับฟังผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง เห็นแก่ตัว ไม่รอบคอบ, สีส้มเป็นผู้สร้างสรรค์ มีนิสัยที่ดี คือ เห็นอกเห็นใจให้กำลังใจผู้อื่นได้ดี ไร่เรียง แจ่มใส มองโลกในแง่ดี แต่มีนิสัยที่ควรปรับปรุง คือ ขาดระเบียบวินัย ฟุ้งซ่าน ลังเล ไม่ค่อยมีสมาธิ และสีม่วงเป็นผู้ทรงปัญญา มีนิสัยที่ดี คือ สุขภาพ ใฝ่รู้ รักการพัฒนาตนเอง ซื่อตรง มุ่งมั่นกับเป้าหมาย คิดก่อนทำ แต่มีนิสัยที่ควรปรับปรุง คือ ปิดตัวจากสังคม ลังเลสงสัย ไม่ค่อยมั่นใจในตนเองเมื่อขาดข้อมูลเพียงพอ และเมื่อจำแนกโปรไฟล์นิสัยสีหลัก (1), โปรไฟล์นิสัยสีรอง (2) และโปรไฟล์นิสัยสีสุดท้าย (6) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีโปรไฟล์นิสัยสีหลัก (1) เป็นสีเหลืองมากที่สุด จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 โปรไฟล์นิสัยสีเขียว จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 มีโปรไฟล์นิสัยสีน้ำเงิน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 โปรไฟล์นิสัยสีแดง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 มีโปรไฟล์นิสัยสีส้ม จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และมีโปรไฟล์นิสัยสีม่วง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์กราฟนิสัยของคน 6 สี สรุปในภาพรวม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มีนิสัยที่ดี คือ โอบอ้อมอารีกระตือรือร้นในการเอาใจใส่ผู้อื่น ใจกว้าง เสียสละ รักการบริการ ให้ความร่วมมือที่ดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้กำลังใจผู้อื่นได้ดี ไร่เรียง แจ่มใส มองโลกในแง่ดี แต่มีนิสัยที่ควรปรับปรุง คือ ตามใจผู้อื่นจนแบกรับภาระเกินตัว ขี้น้อยใจ ขาดระเบียบวินัย ฟุ้งซ่าน ลังเล ไม่ค่อยมีสมาธิ และสีม่วงน้อยทำให้ขาดความเป็นผู้ทรงปัญญา ขาดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ไม่ชอบพัฒนาตนเอง ไม่มี ความมุ่งมั่นกับเป้าหมาย ไม่สนใจในการสืบค้นหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง